

กระทู้ถามที่ ๗๒๙ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้ดำเนินการขุดลอกและก่อสร้างสะพาน อ่างเก็บน้ำวังมด บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลตาโกน อำเภอมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

การขุดลอกดินและตะกอนในอ่างเก็บน้ำและบึงธรรมชาติที่ต้นเขิน เพื่อให้เก็บน้ำได้มากขึ้น โดยทั่วไปอ่างเก็บน้ำและบึงธรรมชาติจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำที่ไหลมาจากที่สูงรอบอ่างเก็บน้ำ และบึง ถ้ามีน้ำไหลเข้ามามากก็จะระบายออกไปตามทางระบายน้ำธรรมชาติในบริเวณที่ต่ำได้เอง ดังนั้น น้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำและบึงก็จะมีระดับเก็บกักเท่ากับสันทางระบายน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำและบึงตามธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีลักษณะต้น เนื่องจากน้ำที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำได้พาเอาตะกอนมาทับถมทุก ๆ ปี ทำให้อ่างเก็บน้ำและบึงจำนวนมากเก็บน้ำได้ไม่มากนัก จนไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดฤดูแล้ง และการก่อสร้างสะพานข้ามช่องระบายน้ำอ่างเก็บน้ำวังมด บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร เพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และการขุดลอกยังใช้ประโยชน์จากการขุดหนองน้ำ คือทำให้มีน้ำ สำหรับการอุปโภค - บริโภค การเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นที่พักเลี้ยงปลา และการเพาะปลูกพืชผักตามบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณและจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพาน และขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังมดหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. หากไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างสะพานและขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังมด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน มีแนวทางหรือนโยบายที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

อาสาพลธ์ สรรณ์ไตรภาพ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย

จังหวัดศรีสะเกษ

คำตอบกระทู้ถามที่ ๗๒๙ ร.

ของ นายอาสพลธ์ สรรณไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ขอให้ดำเนินการขุดลอกและก่อสร้างสะพาน อ่างเก็บน้ำวังมด บ้านเค็ง หมู่ที่ ๕ ตำบลตาโกน
อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้าพเจ้า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอตอบ
กระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทาน มีงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ
ในการก่อสร้างสะพาน และขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังมดหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการขุดลอก
อ่างเก็บน้ำวังมด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนแผนงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างสะพาน ปัจจุบันยังไม่มี
แผนงานดังกล่าว โดยจะดำเนินการประสานทางองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน เพื่อเสนอขอรับ
สนับสนุนงบประมาณต่อไป

คำถามข้อที่ ๒

หากไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างสะพานและขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังมด กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน มีแนวทางหรือนโยบายที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า กรมชลประทานจะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นและจังหวัด เพื่อเข้าดำเนินการเข้าตรวจสอบความเดือดร้อนของราษฎรบริเวณดังกล่าว เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรต่อไป